



U.S. EMBASSY HANOI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: HANOI-2024-31

Đối tượng:	Tất cả các ứng viên quan tâm
Vị trí:	Nhân viên Kho (Lái xe tải)
Thời gian nhận hồ sơ:	12/11/2024 – 26/11/2024
Lịch làm việc:	Toàn thời gian, 40 giờ/tuần
Lương khởi điểm:	8.579 Đô la Mỹ/năm và các phụ cấp và trợ cấp khác
Trợ cấp khác:	Thưởng Tết, tăng lương hàng năm, Chế độ BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm sức khỏe bổ sung, các trợ cấp và phúc lợi khác

CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm vận hành an toàn và hiệu quả các xe tải, xe chở hàng lớn hoặc các loại xe khác do Chính phủ Hoa Kỳ sở hữu hoặc thuê lại. Vị trí này cũng chịu trách nhiệm xử lý, vận chuyển và cất giữ an toàn các vật tư tiêu hao (văn phòng phẩm, giấy, v.v...) và vật tư không tiêu hao (đồ nội thất, tủ lạnh,...)

YÊU CẦU

- Bằng cấp:** Tốt nghiệp cấp 3
- Bằng lái xe:** Sở hữu bằng lái xe hạng C trong tối thiểu 2 năm và có kỹ năng lái xe tải. (Kỹ năng này sẽ được kiểm tra)
- Kinh nghiệm:** Yêu cầu ít nhất 2 năm có kinh nghiệm lái xe tải hoặc xe hạng nặng. Ngoài ra, ứng viên cần có 1 năm kinh nghiệm trong công việc lao động thủ công hoặc kho bãi.
- Ngôn ngữ:** Yêu cầu biết một chút Tiếng Anh về tất cả các kỹ năng Nói/Đọc/Viết (Sẽ yêu cầu làm bài kiểm tra)
Yêu cầu kiến thức Tiếng Việt tất cả các kỹ năng Nói/Đọc/Viết

CÁCH NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên nộp hồ sơ thông qua Hệ thống Tuyển dụng Điện tử bằng cách truy cập đường dẫn <https://bit.ly/48Lv5PU> cho đến hết ngày **26/11/2024** để được xem xét. Bản mô tả công việc và hướng dẫn về việc nộp hồ sơ có trên trang mạng của Đại sứ quán: <https://vn.usembassy.gov/job-opportunities-in-hanoi/>

Ứng viên cần nộp Bằng tốt nghiệp lớp 12, Bằng lái xe hạng C và Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu trong hồ sơ. Lưu ý: Bằng lái xe hạng C cần đạt điều kiện ngày trúng tuyển tối thiểu được 2 năm. Việc không cung cấp thông tin được yêu cầu hoặc thông tin không đủ để xác minh có thể dẫn đến việc không đạt tiêu chuẩn cho vị trí này.

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể liên quan đến vị trí này, vui lòng liên hệ phòng Nhân sự qua thư điện tử HanoiHR@state.gov hoặc điện thoại: 84-24-3850-5000 số máy lẻ: 5127/5136